

Số: /BC-STTTT

Hà Giang, ngày tháng năm 2023

**BÁO CÁO**  
**Kết quả triển khai công tác tổ chức**  
**“Ngày hội Truyền thông Hà Giang năm 2023”**

Thực hiện Kế hoạch số 265/KH-UBND ngày 22/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Tổ chức Ngày hội Truyền thông Hà Giang năm 2023.

Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo kết quả tổ chức Ngày hội Truyền thông Hà Giang năm 2023, như sau:

**I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI**

Ban hành các văn bản chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền về chuỗi các sự kiện được diễn ra tại Ngày hội Truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài tỉnh. Xây dựng kịch bản chi tiết của chương trình. Phát hành giấy mời đến các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong nhà nước và trong cộng đồng. Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ban Thi đua khen thưởng tỉnh và các cơ quan báo chí, các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố triển khai công tác khen thưởng cấp sở và thống nhất trình Chủ tịch UBND tỉnh vinh danh, khen thưởng một số kênh thông tin, cá nhân tiêu biểu.

Đặt hàng, phối hợp với Đài PTTH tỉnh xây dựng 02 video clip trình chiếu trong ngày hội (01 trailer phục vụ chương trình họp báo, 01 video phóng sự tại chương trình Tọa đàm); đặt hàng, phối hợp với đơn vị tổ chức sự kiện và các huyện, thành phố, một số sở, ngành xây dựng video Triển lãm số.

Chủ trì đảm bảo công tác hậu cần, lễ tân, khánh tiết, văn nghệ, đón tiếp đại biểu tham dự sự kiện. Chủ động kết nối, phối hợp với Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông để báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo, định hướng của Bộ trưởng và lãnh đạo Bộ phụ trách lĩnh vực; đồng thời, phối hợp đề xuất với lãnh đạo Cục Thông tin đối ngoại, Cục Báo chí, Hội Truyền thông số Việt Nam thống nhất nội dung, mời trực tiếp tham gia thành phần tọa đàm, trao đổi.

Tổ chức truyền thông lan tỏa hoạt động họp báo và chương trình Tọa đàm trên hệ thống báo chí, truyền thông Trung ương, địa phương, livestream trên các nền tảng số và chia sẻ thông tin đến 63 tỉnh, thành phố. Chủ động bố trí lồng ghép các nguồn kinh phí được giao năm 2023 để tổ chức.

**II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN**

**1. Tổ chức Họp báo cung cấp thông tin.**

Mục đích: Cung cấp thông tin về việc Tổ chức Hội nghị Văn hóa tỉnh Hà Giang, Chương trình đón nhận danh hiệu Thành viên mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồi Văn lần thứ III, Lễ hội “Hoa Tam giác mạch” lần thứ IX và Ngày hội Truyền thông tỉnh Hà Giang năm 2023.

Sở Thông tin và Truyền thông đã phát hành giấy mời tham dự họp báo; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh ban hành giấy mời đến 09 cơ quan báo chí Trung ương, 02 cơ quan báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh, 03 cơ quan báo chí của tỉnh và một số Trang Thông tin điện tử của các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh có liên quan; mời một số kênh truyền thông cộng đồng uy tín, thường xuyên chia sẻ thông tin, quảng bá tỉnh Hà Giang, cá nhân được vinh danh, khen thưởng trong Ngày hội Truyền thông năm 2023.

Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, các sở, ngành liên quan xây dựng Thông cáo báo chí về tổ chức chuỗi các sự kiện lớn của tỉnh được tổ chức trong tháng 10 và tháng 11/2023.

Thiết lập nhóm tương tác, cung cấp thông tin cho báo chí và những người làm truyền thông cộng đồng, sáng tạo nội dung số để hỗ trợ công tác truyền thông trước, trong và sau các sự kiện được diễn ra trong tháng 10 và tháng 11 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Kết quả: Chương trình Họp báo do Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cùng lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì, với sự tham dự của các ban, sở, ngành liên quan. Có 31 nhà báo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, truyền thông (*trong đó có: 18 nhà báo, phóng viên các cơ quan báo chí, truyền thông trung ương và 13 nhà báo, phóng viên các cơ quan báo chí, truyền thông địa phương*), 04 kênh cộng đồng tham dự chương trình họp báo. Sau họp báo, báo chí trung ương, địa phương, các kênh cộng đồng đều tham gia đưa tin kịp thời về chương trình này; một số báo, kênh thông tin không trực tiếp tham dự sự kiện cũng hỗ trợ, đưa thông tin, chia sẻ, lan tỏa trên các nền tảng số về các sự kiện của Hà Giang.

## **2. Triển lãm số giới thiệu, quảng bá hình ảnh Hà Giang**

Sở Thông tin và Truyền thông đã chủ trì, phối hợp xây dựng 01 Video clip có thời lượng 26 phút, cung cấp cơ bản những thông tin, hình ảnh về các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh; giới thiệu các hình ảnh đẹp, cảnh quan, bản sắc, văn hóa, lễ hội, điểm đến, sản phẩm đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh; lồng ghép thuyết minh về những tiềm năng, thế mạnh, để phát triển du lịch của tỉnh, những điểm nhấn thu hút, phát triển du lịch; tuyên truyền làm nổi bật các nỗ lực của tỉnh trong việc thúc đẩy phát triển du lịch bền vững, theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, gắn với phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, bảo tồn di tích lịch sử và bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan sưu tầm, trích xuất các video clip đã được đăng tải trên các kênh truyền hình Trung ương, địa phương và mạng xã hội; video clip của các nghệ sĩ, các trang mạng xã hội quảng bá về du lịch, công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn...

Chương trình Triển lãm số được phát tại Ngày hội Truyền thông trước khi diễn ra chương trình Tọa đàm để cung cấp cho các đại biểu, phóng viên tham dự sự kiện những hình ảnh tổng quan và thông tin cơ bản về các địa phương trong tỉnh, tăng cường giới thiệu, quảng bá Hà Giang.

## **3. Tọa đàm: “Truyền thông số lan tỏa hình ảnh Hà Giang”**

Chương trình này được Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang chỉ đạo tổ chức với quy mô sự kiện cấp tỉnh; do Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, các huyện, thành phố thực hiện; tổ chức trong thời gian 01 ngày (25/10/2023) tại khách sạn Yên Biên Luxury, thành phố Hà Giang (tiêu chuẩn 4\*).

Tham dự chương trình có 160 đại biểu, trong đó đại biểu Trung ương và các tỉnh bạn gồm: Đồng chí Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; đồng chí Đặng Khắc Lợi, Phó Cục trưởng Cục Báo chí; đồng chí Nguyễn Văn Thuật, Phó Cục trưởng Cục Thông tin Đối ngoại; đồng chí Trần Minh Tân, Phó Viện trưởng phụ trách Viện chiến lược TT&TT; đồng chí Lê Văn Nghiêm, Phó chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam VDCA. Đại biểu 02 tỉnh có: Đồng chí Vũ Hùng Dũng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Lào Cai; đồng chí Nguyễn Văn Hiến, Phó giám đốc phụ trách Sở TT&TT tỉnh Tuyên Quang. Đại biểu tỉnh Hà Giang tham dự có đồng chí Trần Đức Quý, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ và các sở, ban, ngành, đoàn thể, các hội, hiệp hội, doanh nghiệp, lãnh đạo, đại diện UBND các huyện, thành phố; lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí, truyền thông Trung ương, địa phương, các nghệ sĩ và cá nhân tiêu biểu trong công tác truyền thông...

Nội dung chương trình Tọa đàm với chủ đề: “Truyền thông số lan tỏa hình ảnh Hà Giang”, với 02 lượt đại biểu tham gia trao đổi trên sân khấu, gồm 02 nội dung:

+ Tọa đàm 1: “Giải pháp đẩy mạnh truyền thông, quảng bá hình ảnh địa phương trên nền tảng số” với 03 khách mời tham gia gồm: Lãnh đạo Cục Báo chí; lãnh đạo Hội Truyền thông số Việt Nam VDCA; lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông Hà Giang.

+ Tọa đàm 2: “Tăng cường kết nối, hợp tác, hỗ trợ truyền thông số” với 04 khách mời tham gia gồm: Lãnh đạo Cục Thông tin Đối ngoại; lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Giang; nghệ sĩ, ca sĩ Quách Beem; ông Hoàng Nam, người sáng lập kênh youtube Hoang Nam Challenge me.

#### **4. Vinh danh, khen thưởng tại sự kiện**

Sở Thông tin và Truyền thông đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, các huyện, thành phố tham mưu, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2042/QĐ-UBND ngày 20/10/2023, tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 09 tổ chức và 10 cá nhân tiêu biểu trong công tác truyền thông, quảng bá, lan tỏa hình ảnh Hà Giang trên môi trường số.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số: 89/QĐ-STTTT ngày 13/10/2023 và Quyết định số 93/QĐ-STTTT ngày 23/10/2023 khen thưởng 11 kênh thông tin và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc ứng dụng công nghệ số, lan tỏa hình ảnh Hà Giang.

Công tác vinh danh, khen thưởng tại sự kiện Ngày hội Truyền thông Hà Giang được tiến hành trang trọng, sinh động, hấp dẫn, nhận được sự quan tâm thu

hút, chú ý của dư luận. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên tỉnh thực hiện vinh danh các kênh thông tin, trong đó có kênh thông tin và cá nhân tiêu biểu trong cộng đồng có đóng góp tích cực truyền thông, quảng bá, lan tỏa hình ảnh Hà Giang.

## **5. Công tác thông tin, tuyên truyền**

Sự kiện Ngày hội Truyền thông Hà Giang năm 2023 là hoạt động đầu tiên khởi động trong chuỗi các sự kiện lớn được tỉnh Hà Giang tổ chức trong tháng 10. Công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai tích cực, chủ động, khoa học, bài bản, kịp thời, đậm nét trên các báo chí, truyền thông trung ương và địa phương, trên hệ thống truyền thông số của cơ quan nhà nước và một số kênh cộng đồng uy tín, tạo sự thu hút, chú ý của dư luận xã hội cũng như giới truyền thông, góp phần tăng cường quảng bá, lan tỏa Hà Giang trong nước và quốc tế.

*(Có biểu thống kê chi tiết kèm theo).*

## **III. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

### **1. Ưu điểm**

- Tổ chức Ngày hội Truyền thông tỉnh Hà Giang được các đồng chí lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông quan tâm, ủng hộ, được đánh giá là cách làm mới, sáng tạo, thể hiện được sự nhanh nhạy, dám nghĩ, dám làm trong công tác truyền thông chính sách và lan tỏa hình ảnh địa phương đến cộng đồng, người dân trong và ngoài nước, xem đây là một sáng kiến hay, mô hình cần được tham khảo nhân rộng đối với các tỉnh, thành trong cả nước.

- Ngày hội được lãnh đạo tỉnh quan tâm, cho chủ trương và những chỉ đạo sát sao, đảm bảo các nguồn lực tổ chức; các cơ quan liên quan thống nhất, thường xuyên phối hợp, tương tác đóng góp ý kiến để hoàn thiện kế hoạch.

- Qua các nội dung Tọa đàm tại Ngày hội; từ các ý kiến trao đổi, gợi mở, tư vấn, góp ý của các nhà quản lý, các chuyên gia, những nhà sáng tạo nội dung số, giúp cho các cấp, các ngành và Sở Thông tin và Truyền thông có thêm những nhận thức mới, kinh nghiệm quý để tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác truyền thông số, lan tỏa hình ảnh Hà Giang.

- Việc tổ chức Ngày hội Truyền thông đã khắc họa rõ nét về kết quả công tác truyền thông trên địa bàn tỉnh Hà Giang; cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, nhân lực, kinh phí đảm bảo công tác truyền thông đã từng bước được tỉnh quan tâm đầu tư, phát triển đồng bộ; đặc biệt, Hà Giang bước đầu mạnh dạn tạo cơ chế để mở rộng các phương thức truyền thông hiện đại; thu hút, ghi nhận những đóng góp các nhà sáng tạo nội dung số.

- Thông qua tổ chức Ngày hội Truyền thông đã xuất hiện những cá nhân, chủ kênh cộng đồng uy tín, tiêu biểu trong hoạt động truyền thông, lan tỏa hình ảnh Hà Giang, cung cấp thông tin tin cậy trên môi trường số.

- Toàn bộ chương trình chính của Ngày hội đã đượ tổ chức phát trực tiếp trên trang mạng xã hội Facebook của các cơ quan truyền thông trong tỉnh và chia sẻ tới các trang mạng xã hội của các cơ quan báo chí, các cơ quan, ban ngành, địa phương, các hội/nhóm trong và ngoài tỉnh, được các tỉnh, thành phố theo dõi và

hỗ trợ truyền thông, chia sẻ. Đặc biệt, nội dung các bài viết về Ngày hội Truyền thông tỉnh Hà Giang được chia sẻ trên các kênh có lượng tương tác lớn như Trang cá nhân của nghệ sĩ, ca sĩ Quách Beem (<https://www.facebook.com/QuachBeemOfficial>) đến thời điểm báo cáo đã thu hút được 717 lượt yêu thích, Bài hát “Hà Giang ơi” biểu diễn trong Ngày hội đạt 1,2K lượt yêu thích, 80 bình luận tích cực, 26 lượt chia sẻ; hình ảnh về nội dung vinh danh trên Trang cá nhân của youtuber Hoàng Nam đạt 2,5K lượt yêu thích, 218 bình luận tích cực (<https://www.facebook.com/hoangnamchallenge>); video về Ngày hội phát trên Trang cá nhân của A Páo đạt 47,3K lượt xem, 1,4K lượt yêu thích (<https://www.facebook.com/MapilengGateAPaoCoffee>).

## 2. Hạn chế

- Việc lựa chọn, cung cấp các video, clip quảng bá để phối hợp xây dựng nội dung Triển lãm số của một số địa phương trong tỉnh không đảm bảo về chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật, không đảm bảo thời gian nên quá trình biên tập và kiểm soát chất lượng gặp nhiều khó khăn.

- Việc kiểm soát bản quyền trong phát livestream ở một số kênh chưa được tốt.

- Việc lựa chọn đề xuất vinh danh, khen thưởng các kênh thông tin, cá nhân tiêu biểu số lượng còn khiêm tốn so với thực tế... Nội dung ghi trên Bảng khen vinh danh cá nhân tiêu biểu trong cộng đồng đối với nghệ sĩ có tên tuổi, người nổi tiếng có ảnh hưởng trong xã hội còn có điểm chưa thực sự phù hợp khi truyền thông, lan tỏa trên môi trường số (*Ghi quá chi tiết về địa chỉ cư trú của cá nhân có thể làm ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư*).

## IV. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT

Từ sự thành công của Ngày hội Truyền thông Hà Giang năm 2023 và một số vấn đề thực tiễn đang đặt ra hiện nay; để phát huy hiệu quả công tác truyền thông nói chung và truyền thông số nói riêng, tiếp tục lan tỏa hình ảnh Hà Giang nói riêng, các địa phương nói chung ra trong nước và thế giới, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Giang kính đề xuất một số nội dung như sau:

### 1. Với UBND tỉnh

- Hằng năm, giao cho Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu lựa chọn chủ đề thích hợp để tổ chức thành quy mô sự kiện, thu hút sự quan tâm đối với báo chí, truyền thông và dư luận xã hội đồng thời, tăng cường sự gắn kết giữa tỉnh với các cơ quan báo chí Trung ương và báo chí, truyền thông quốc tế, các kênh truyền thông cộng đồng... trong hoạt động giới thiệu, quảng bá, lan tỏa hình ảnh Hà Giang.

- Đề xuất mô hình “Ngày hội Truyền thông” cần được duy trì thực hiện hằng năm tạo diễn đàn gặp gỡ, chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo trong công tác truyền thông; kết nối và phối hợp thường xuyên giữa truyền thông nhà nước với truyền thông cộng đồng; trên cơ sở đó tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách, cách làm mới để thúc đẩy và tăng cường hiệu quả truyền thông, quảng

bá. Đồng thời, cũng là dịp để tỉnh ghi nhận biểu dương, vinh danh các kênh thông tin, cá nhân tiêu biểu có hoạt động tích cực lan tỏa hình ảnh Hà Giang trên môi trường số.

- Xem xét đưa “Ngày hội Truyền thông Hà Giang” là một trong những sự kiện nằm trong Kế hoạch thực hiện của Ban Tổ chức các ngày lễ lớn của tỉnh, tổ chức vào dịp Ngày chuyển đổi số tỉnh Hà Giang 28/8 và Ngày chuyển đổi số Quốc gia 10/10 để ngay từ đầu năm có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chất lượng, đưa Ngày hội thực sự là một chương trình uy tín, thu hút, hấp dẫn, có ý nghĩa và giá trị thiết thực đối với công tác truyền thông của tỉnh, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Quan tâm bố trí kinh phí, nhân lực, phương tiện cho các cơ quan báo chí, truyền thông và một số cơ quan chủ lực như: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Cổng Thông tin điện tử tỉnh.... Đồng thời, hằng năm dành nguồn kinh phí phù hợp để hợp tác truyền thông với một số cơ quan báo chí, kênh truyền thông có lượng người quan tâm theo dõi lớn, có sức lan tỏa mạnh để quảng bá Hà Giang ra thế giới và trong nước.

## **2. Với Bộ Thông tin và Truyền thông**

- Đầu tư công cụ, hệ thống để đánh giá hiệu quả công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh địa phương; có chỉ tiêu cụ thể đo lường, đánh giá cảm nhận, ấn tượng của người dân, du khách trong và ngoài nước; từ đó điều chỉnh, bổ sung, khai thác, làm rõ nét những thế mạnh của địa phương; lượng hóa sự đóng góp của công tác truyền thông đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Nghiên cứu tham mưu ban hành chính sách ưu đãi, thu hút, khai thác, phát huy những thế mạnh của người làm truyền thông uy tín trên không gian số, kết hợp với đội ngũ cán bộ làm truyền thông chính sách ở tất cả các cấp, các ngành, các địa phương, tạo sự kết nối và trở thành kênh cung cấp thông tin nhanh nhạy, rộng khắp, có tính định hướng.

- Xây dựng chính sách chi trả nhuận bút cho các sản phẩm truyền thông (tin, bài, video....) được sử dụng đăng tải trên nền tảng internet và mạng xã hội của các cơ quan báo chí, truyền thông và trên các nền tảng mạng xã hội.

Trên đây là báo cáo về công tác tổ chức Ngày hội Truyền thông Hà Giang năm 2023. Sở Thông tin và Truyền thông Hà Giang trân trọng báo cáo./.

### **Nơi nhận:**

- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Cục Báo chí, Cục Thông tin đối ngoại, Cục PTTT và TTĐT - Bộ TTTT;
- Các cơ quan báo chí tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo Sở TTTT;
- Lưu: VT, TT.

**GIÁM ĐỐC**

**Đỗ Thái Hòa**

**MỘT SỐ TIN, BÀI ĐỀ CẬP ĐẾN HOẠT ĐỘNG**  
**Ngày hội truyền thông tỉnh Hà Giang năm 2023**

1	Báo Công lý	<a href="#">Hà Giang: Lần đầu tiên tổ chức Ngày hội truyền thông vinh danh truyền thông cộng đồng.</a>
2	Báo Công lý	<a href="#">Hà Giang tổ chức chuỗi sự kiện quan trọng nhằm quảng bá văn hóa, du lịch</a>
3	Báo Công lý	<a href="#">Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm đánh giá cao Ngày hội Truyền thông tỉnh Hà Giang</a>
4	Báo Nông nghiệp Việt Nam	<a href="#">Lần đầu tiên Hà Giang tổ chức Ngày hội truyền thông</a>
5	Tạp chí điện tử: VietTimes (Hội Truyền thông số Việt Nam VDCA)	<a href="#">Hà Giang lần đầu tổ chức Ngày hội Truyền thông, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số</a>
6	Tạp chí điện tử: VietTimes (Hội Truyền thông số Việt Nam VDCA)	<a href="#">Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm: Cần cung cấp nguồn lực để sản xuất và lan toả thông tin chính thống</a>
7	Báo điện tử Vietnamnet	<a href="#">“Chiều nay sẽ diễn ra tọa đàm “Truyền thông số lan tỏa hình ảnh Hà Giang”</a>
8	Báo điện tử Vietnamnet	<a href="#">“Truyền thông số lan tỏa hình ảnh Hà Giang”</a>
9	Báo Tiền phong	<a href="#">Hà Giang: Từng phải mất 3-4 ngày một văn bản mới gửi được tới trường thôn</a>
10	Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam	<a href="#">Hà Giang sẽ đột phá hơn nữa trong công tác truyền thông số</a>
11	Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam	<a href="#">Truyền thông số đưa Hà Giang vươn ra thế giới</a>
12	Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam	<a href="#">Hà Giang sẵn sàng cho chuỗi sự kiện quan trọng về văn hóa, truyền thông</a>
13	Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam	<a href="#">Tổ chức chuỗi sự kiện lớn giới thiệu, quảng bá điểm đến Hà Giang</a>
14	Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam	<a href="#">Hà Giang sẽ đột phá hơn nữa trong công tác truyền thông số</a>
15	Website Hội Truyền thông Số Việt Nam (VDCA)	<a href="#">Hà Giang lần đầu tổ chức Ngày hội Truyền thông, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số</a>
16	Báo Nhân dân điện tử	<a href="#">Truyền thông số lan tỏa hình ảnh Hà Giang</a>
17	Báo Pháp luật (Không mời tham dự sự kiện)	<a href="#">Lần đầu tiên Hà Giang tổ chức Ngày hội Truyền thông, vinh danh truyền thông cộng đồng</a>
18	Đài Tiếng nói Việt Nam - Ban đối ngoại VOV5	<a href="#">Tỉnh Hà Giang lần đầu tổ chức Ngày hội Truyền thông</a>

19	Báo điện tử	<a href="#">Truyền thông số lan tỏa hình ảnh Hà Giang</a>
20	Đài Truyền hình Việt Nam	
21	Báo điện tử	<a href="#">Từ ngày hôm nay (25/10) đến ngày 28/10, tỉnh Hà Giang tổ chức lễ hội Hoa tam giác mạch lần thứ 9.</a>
22	Đài Truyền hình Việt Nam	
23	Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1)	Tin sự kiện Ngày hội Truyền thông Hà Giang 2023 được phát sóng trong chương trình Chuyển động 24h, khung giờ 11h30-12h ngày 25/10
24	Cổng thông tin điện tử đối ngoại quốc gia (vietnam.vn)	<a href="#">Hà Giang tổ chức họp báo giới thiệu các hoạt động văn hóa đặc sắc và đẩy mạnh truyền thông số</a>
24	Cổng thông tin điện tử đối ngoại quốc gia (vietnam.vn)	<a href="#">Hà Giang tổ chức Toa đàm Truyền thông số lan tỏa hình ảnh Hà Giang</a>
25	Tạp chí Văn hóa và Phát triển	<a href="#">Lan tỏa hình ảnh đất và người Hà Giang qua truyền thông số</a>
26	Tạp chí Văn hóa và Phát triển	<a href="#">Hà Giang tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa, truyền thông từ ngày 25 - 28/10</a>
27	Tạp chí Môi trường và Đô thị	<a href="#">Tổ chức Ngày hội truyền thông Hà Giang năm 2023</a>
28	Tạp chí điện tử Sức khỏe và Môi trường	<a href="#">Lan tỏa hình ảnh đất và người Hà Giang qua truyền thông số</a>
29	Báo Hà Giang	<a href="#">Họp báo thông tin về các sự kiện văn hóa quan trọng của tỉnh</a>
30	Báo Hà Giang	<a href="#">Ngày hội truyền thông Hà Giang, khởi động chuỗi sự kiện lớn</a>
31	Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Giang	<a href="#">Họp báo thông tin về các sự kiện quan trọng của tỉnh</a>
32	Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Giang	<a href="#">Ngày hội truyền thông Hà Giang năm 2023</a>
33	Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Giang	<a href="#">Khai mạc Ngày hội Truyền thông Hà Giang năm 2023</a>
34	Thông tin Hà Giang (Sở TT&TT)	<a href="#">Livestream trực tiếp</a>
35	Xuân Hữu đàn tính	<a href="#">Livestream trực tiếp</a>